



# Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Chúa Đến!

**B**ạn có biết rằng, khi các vị nguyên thủ quốc gia, hay khi các vị lãnh đạo tôn giáo ví dụ như Đức Giáo

Hoàng Phanxicô của chúng mình chẳng hạn, thực hiện một chuyến công du, hay đi viếng thăm một nơi nào đó, thì công việc chuẩn bị cho những cuộc viếng thăm đó rất ư là công phu, chu đáo và cực kỳ tốn kém không? Nào là vấn đề an ninh, nào là những phương tiện di chuyển, nào là nơi ăn chốn ở, thời khóa biểu hội họp, tiếp đãi ... Và nhất là khi có một lời đe dọa nào đó của bọn ISIS thì sự chuẩn bị lại càng phức tạp và kỹ lưỡng hơn.

Báo chí của Philadelphia, New York và New Jersey đã đưa tin, trong chuyến viếng thăm Mục Vụ Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 9 vừa qua, chính phủ đã huy động rất đông lực lượng bảo vệ, nhân viên an ninh chìm có nổi có, cảnh sát trên không, trên sông, trên biển, trên đường ... và họ kết luận, đó là một sự chuẩn bị và bảo vệ có thể nói là tốn kém nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tất một lời, mỗi một lần đón tiếp một yếu nhân nào, thì người ta phải bỏ ra cả hàng tháng, thậm chí cả hàng năm trời để hoạch định, để chuẩn bị sao cho thật kỹ lưỡng, an toàn và chu đáo.

Chỉ tiếp đón một yếu nhân, một vị lãnh tụ, một vị lãnh đạo của một quốc gia thôi, mà người ta đã phải tốn bao nhiêu là nhân lực, công sức, tài năng và tiền của ... như vậy đó! Còn việc chuẩn bị để tiếp đón Vị Lãnh Tụ Tối Cao, vị Vua trên các vua, Chúa trên các chúa có tên là Giêsu thì sao? Ngài có cần chúng mình phải chú trọng đến những hình thức bề ngoài như giảng biểu ngữ, văn nghệ văn gừng, tiệc tùng, trồng kèn, thăm đồ thăm xanh ... không? Thưa không! Ngài chỉ cần chúng mình làm một vài việc rất đơn sơ và giản dị sau đây mà thôi:

- *Mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng .... Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lời lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gò ghề nên vùng đất phẳng phiu (Is 40:3-4).*
- *Sám hối ... dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi... Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lời lõm, phải san cho phẳng... (Lc 3:4-6).*

Để có thể thực hiện được những phương cách mà tiên tri I-sa-i-a và Gioan Tẩy Giả đề nghị, tôi và bạn, chúng mình phải cố gắng làm ít là hai công việc sau:

Thứ nhất là thu xếp công việc, sắp xếp thời gian để đến tham dự các buổi tĩnh tâm mùa Vọng, để qua những sự hướng dẫn và qua môi miệng của các linh mục giảng phòng, bạn và tôi sẽ nhận ra những khuyết điểm, những lỗi lầm và quyết tâm thay đổi đời sống qua lời khuyên của thánh Gioan Tẩy Giả:

- *Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, lấp cho đầy những thung lũng của hận thù, ghen ghét, thành kiến, lãnh đạm, ghen tị... bằng cách sống tha thứ, mở miệng xin lỗi, đến làm hòa với tha nhân...*
- *Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay ... tức là sống khiêm tốn, chấm dứt ngay những hành động gian dối, bất chính, dẹp bỏ những tính xấu như kiêu căng, tự phụ, giận hờn...*



Thứ hai là phải ăn năn sám hối, đến làm hòa với Chúa qua Bí Tích Giải Tội để nhờ vậy chúng mình mới có thể *đứng thẳng và ngẩng đầu lên, và trở nên tinh tuyền và không có gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm (Lc 21:28, Pl 1:10).*

Nếu bạn chưa làm gì cả hoặc chưa chuẩn bị chỉ cho công việc đón tiếp Chúa Kitô trong lần Ngài đến với bạn lần thứ hai thì ... coi chừng! Hãy chuẩn bị ngay đi kẻo không kịp đâu bởi vì *“Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy” (2 Pt 3:10).*

Bạn đừng nghĩ rằng để đến sát ngày, để đến khi bạn chứng kiến cảnh *dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ ... [khi] có những trận động đất lớn ... ôn dịch và đói kém ... [cùng] những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện (Lc 21:10-11)* ... hay đến lúc mỗi gỏi chân chồn, lúc *đinh ốc bù loong rã rời, lúc hết xi-quách ...* rồi thì bạn mới bắt đầu ăn năn hối cải, mới chạy đến tòa xưng tội và làm những việc từ thiện... thì tôi e rằng không kịp đâu!

Chớ có dại! Lỡ đêm hôm nay Chúa đến với bạn thì sao? Who knows? Đó chính là ngày chung cuộc của bạn đây! Ngày Ngài đến mà bạn và tôi chưa chuẩn bị gì cả thì ... phiền vô cùng, mất linh hồn như chơi chứ không phải chuyện đùa đâu nhé!

Bạn là người thông minh có thừa, hãy tính toán cho kỹ đi và xin bạn hãy ghi nhớ lời của Đức Giê- su Kitô: *“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?” (Mt 16: 24 -27; Mc 8:34 -38).* Đừng lè mè, lãn chần hay chậm trễ nữa!

- *Hãy lo đi xưng tội làm hòa với Chúa và với anh chị em xung quanh!*
- *Hãy sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và vui vẻ với anh chị em trong gia đình cũng như những người chung quanh!*
- *Hãy siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ và sống quảng đại với mọi người, đặc biệt là đối với những người nghèo túng, đói khổ & bất hạnh!*

Đó là những cách chuẩn bị tốt cho ngày Chúa Giêsu đến với mình đây! Làm ngay hôm nay đi!

**Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD**

[www.chatinh.org](http://www.chatinh.org)

[www.nhachua.net](http://www.nhachua.net)

